
sþ. 450. Fyrirspurnir. [227. mál]
I. Til menntamálaráðherra um tolltekjur af sjónvarpstækjum og sjónvarp á sveita-

bæi.
Frá Þorv, Garðari Kristjánssyni.

1. Hve hárri upphæð námu tolltekjur af sjónvarpstækjum árið 1978 og hefur þeim
verið skilað Ríkisútvarpinu svo sem ráð var fyrir gert?

2. Hvað eru margir sveitabæir, sem enn njóta ekki sjónvarpsskilyrða ?
3. Hvað var mörgum sveitabæjum komið í sjónvarpssamband á árinu 1978?
4. Hvað er ráðgert að koma mörgum sveitabæjum í sjónvarpssamband árið 1979?

II. Til samgönguráðherra um símamál í Mosfellssveit.

Frá Einari Ágústssyni.

Hvenær verða gerðar úrbætur í símamálum Mosfellinga ?


